

KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY (KHÓA XI)
thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(khóa XIV) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm có
tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới (viết tắt là *Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*), Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XI) ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn thị xã.

2. Nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thị xã, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm đối với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ; Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 03/11/2022

của Ban Thường vụ Thị ủy về tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, cho vay lãi nặng (tín dụng đen), đòi nợ thuê trái phép trên địa bàn thị xã La Gi; Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch phòng, chống tội phạm gắn với công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, các hành vi lừa đảo qua mạng, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức về những hành vi, phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh khả thi, phù hợp với thực tiễn của từng nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của băng nhóm tội phạm.

Triệt để khai thác các trang mạng xã hội và phát huy tối đa ứng dụng VNeID trong tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và phương thức phòng ngừa. Thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đa dạng hóa các hình thức, mô hình để Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm. Kịp thời nhân rộng, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với việc triển khai thực hiện tốt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Đảng ủy Công an thị xã lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo Công an các phường, xã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, kiên quyết, kiên trì trong toàn lực lượng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, gắn với xử lý nghiêm các trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm hoạt động.

Tập trung nhận diện đúng, sát, đầy đủ các phương thức, thủ đoạn hoạt động, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng.

Làm tốt công tác nắm tình hình tội phạm, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn bán ma túy, vũ khí,... trên không gian mạng; quản lý chặt chẽ các loại tội phạm, đặc biệt đối với các đối tượng có tiền án, tiền sự hoạt động phạm tội có tổ chức, băng, nhóm tự phát, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, tố chức công khai theo đúng quy định của pháp luật, góp phần răn đe, cảnh tỉnh chung và nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tự phòng ngừa.

Phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thị xã trong công tác phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng; đồng thời, thiết lập cơ chế đồng bộ, thống nhất trong phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra khám phá tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là loại tội phạm ứng dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XI) thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng công an thị xã, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm khác theo hướng tập trung, chuyên sâu, xác định rõ trách nhiệm, có đủ năng lực thực thi nhiệm vụ. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng; xây dựng lộ trình đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng và các biện pháp phòng, chống phù hợp, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng ven biển của thị xã.

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

3. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã tăng cường lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an

thị xã trong xử lý các tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quá trình xét xử để răn đe, phòng ngừa chung.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Công an thị xã tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tội phạm, giúp cho đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

5. Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo bố trí ngân sách Nhà nước trong khả năng cân đối ngân sách của thị xã và triển khai thực hiện tốt việc xã hội hóa đầu tư cho công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã, trong đó có phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, Đảng ủy Công an thị xã, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã, các cấp ủy trực thuộc Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thị ủy (*qua Đảng ủy Công an thị xã và Văn phòng Thị ủy*) **trước ngày 15/9/2024**.

2. Giao Đảng ủy Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thị ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thị ủy để theo dõi, chỉ đạo; tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c),
- Đảng ủy Công an tỉnh (b/c),
- HĐND, UBND thị xã,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy,
- Mặt trận, các đoàn thể CT-XH thị xã,
- Các phòng, ban, ngành, thị xã,
- Các cấp ủy trực thuộc Thị ủy,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Hồng Pháp